

โครงการ Sewing Cup Sewing Heart โดยชุดชั้น ในซาบีน่า แนะนำ 3 วิดีโอคลิป



สะท้อนมุมมองกำลังใจและความหวังผ่านเรื่องราวชีวิตจริงของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

<http://www.youtube.com/user/OnlineSabina>

ซาบีน่า เพราะเราคือเพื่อนที่เข้าใจผู้หญิง แนะนำวิดีโอคลิปชุดพิเศษจากโครงการ Sewing Cup Sewing Heart ที่นำเสนอผ่าน 3 เรื่องราวสะท้อนมุมมองจากชีวิตจริงของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมใน 3 ช่วงวัย เพื่อสื่อสารไปยังผู้ชมให้รับรู้ถึงความสำคัญของการส่งต่อกำลังใจจากคนรอบข้างไปยังผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ให้มีความหวังในการกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจและเป็นปกติสุขอีกครั้ง โดยสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ที่ <http://www.youtube.com/user/OnlineSabina>



วิดีโอคลิปชุดพิเศษดังกล่าวได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยบริษัท ซาบีน่า (จำกัด) มหาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายจากมะเร็งเต้านมที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวของผู้หญิง พร้อมกระตุ้นให้คนไทยหันมาใส่ใจดูแลคนใกล้ชิดที่อยู่รอบข้างซึ่งป่วยเป็นมะเร็งเต้านม ผ่านการส่งต่อกำลังใจและความหวัง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขต่อไป โดยเนื้อหาในวิดีโอคลิปได้บอกเล่าเรื่องราวผ่าน 3 แง่มุมของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมใน 3 ช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของ ดวงดารา นักเรียนชั้นม.6 วัย 20 ปีที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมและได้รับการผ่าตัดออกแล้ว ที่ชีวิตต้องเผชิญกับการย้ายโรงเรียนเพื่อหนีการล้อเลียนของเพื่อนๆ ว่าเป็นคนประหลาดไม่มีหน้าอก เรื่องที่สอง สะท้อนมุมมองของ พลอยจินดา สาวมั่นวัย 30 ปี ที่มีอาการซึมเศร้าเนื่องจากการสูญเสียความมั่นใจ เพราะสรีระที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล และเรื่องราวของอาจารย์ประภาพร สาวใหญ่สุดเฮี้ยบวัย 45 ปี ผู้ซึ่งหายไปจากโรงเรียน โดยที่ไม่มีใครรู้ว่าท่านไปอยู่ที่ไหนภายหลังจากทราบข่าวโรคร้ายของเธอ โดย 3 เรื่องราวต่างมีข้อสรุปที่น่าสนใจ ที่ทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจและมีความสุข ภายหลังจากการได้รับกำลังใจและความช่วยเหลือจากเพื่อนและ

คนรอบข้าง

สามารถติดตาม 3 เรื่องราว สะท้อนมุมมองจากชีวิตจริงของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

ผ่านวิดีโอคลิปชุดพิเศษจากโครงการ Sewing Cup Sewing Heart ได้แล้ววันนี้ ที่

<http://www.youtube.com/user/OnlineSabina>

ติดต่อขอความช่วยเหลือเรื่องไต้มเทียมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งไต้มผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ www.sabina.co.th
ซาบีน่า คอลเซ็นเตอร์ 02-422-9430 และที่เคาน์เตอร์ซาบีน่าในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทุกสาขาทั่วประเทศ